



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

E ๒5 (๐๐4-1/24)

ล้น ๐ 1649/15 ๒.๑.๖1

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๗๗ โทร ๒๖๑๕
ที่ สบค. ๔๘๗๖ วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ๐๓/๑๐๖

ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือ ด่วนมาก ที่ นร ๑๐๐๔.๑/๒๔๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ส่งเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัย
ซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เพื่อไป
ศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรม ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) จำนวน ๓ ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน ฯ จะต้องมีความสมบัติ ดังนี้

๑. กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
ไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หรือร้อยละ ๗๕ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

- ๑. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
- ๒. เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด
- ๓. ปัจจุบันไม่ได้ศึกษา หรือทำงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน
- ๔. มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

ในการนี้ จึงขอให้หน่วยงานของท่านกรุณาแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบ และหากมีผู้ประสงค์
จะสมัครรับทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.
ที่ <http://www.ocsc.go.th> หัวข้อ "ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม" หัวข้อย่อย "ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป" หัวข้อย่อย
"ทุนอื่น"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบด้วย

(นางสาวทริภา ศิริสุทธานันท์)

ผส.บ.ค. รักษาราชการแทน ผส.บ.ค.

เรียน ผอ.สำนักฯ ผอ.ช.ส.ค. ผบ.ท.บ.อ.

เพื่อโปรดทราบ หากผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์
ของสำนักงาน ก.พ. ที่กำหนด -

(นางรุ่งนภา ทองศิริ)

ผส.บ.ค. รักษาราชการแทน ผส.ท.บ.อ.

๒๕๖๑

ด่วนมาก

ที่ นร ๑๐๐๔.๑/๒๕๖



ถึง ส่วนราชการ

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ฌ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน ๓ ทุน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ พร้อมนี้ได้แนบข่าวสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปศึกษาวิชา ฌ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มาด้วยแล้ว และขอได้โปรดแพร่ข่าวการรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าวให้ผู้ที่สนใจได้ทราบโดยทั่วกันด้วย จะขอบคุณยิ่ง



ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
กลุ่มงานบริหารการสอบทุน
โทร ๐ ๒๕๔๗ ๑๕๑๑
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๓๔๖

ข่าวสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University)
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้รับแจ้งจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ว่า มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานแก่นักเรียนไทยที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ไปศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๓ ทุน

ผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน ฯ จะต้องมีความสมบัติ ดังนี้

๑. กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ๓.๐๐ หรือร้อยละ ๗๕ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
๒. อายุไม่เกิน ๓๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
๓. เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนอื่นใด
๔. ปัจจุบันไม่ได้ศึกษา หรือทำงานในสาธารณรัฐประชาชนจีน
๕. มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์

ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครคัดเลือกได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ <http://www.ocsc.go.th> หัวข้อ “ทุนศึกษาต่อ/ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับบุคคลทั่วไป” หัวข้อย่อย “ทุนอื่น ๆ”

สำนักงาน ก.พ.

๙ มีนาคม ๒๕๖๑

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน